

PAGLIPAT NG PAG-AARI NG ISANG SASAKYAN (MALIBAN SA TAXI)

Mga Legal na Kinakailangan

Alinsunod sa batas, ang rehistradong may-ari ("ang kasalukuyang may-ari") ay dapat magsumite ng duplicate ng "Abiso ng Paglipat ng Pagmamay-ari ng Sasakyan (Maliban sa Taxi)" (ibig sabihin, pahina 3 ng form na TD25), nakumpleto at nararapat na nilagdaan ng kasalukuyang may-ari at ng bagong may-ari, sa Opisina ng Mga Rekord ng Sasakyan ng Departamento na ito sa loob ng 72 oras pagkatapos mailipat ang pagmamay-ari ng sasakyan. Dapat isumite ng bagong may-ari ang orihinal ng " Abiso ng Paglipat ng Pagmamay ari ng Sasakyan (Maliban sa Taxi)" (ie pahina 1 ng form TD25), na kinumpleto at nararapat na nilagdaan ng kasalukuyang may-ari at ng bagong may-ari, sa isang Licensing Office ng Departamento na ito, kasama ang mga kinakailangang dokumento at bayad sa loob ng 72 oras pagkatapos ng paglipat ng pagmamay-ari ng sasakyan, upang makumpleto ang paglipat ng mga pamamaraan ng pagmamay-ari ng sasakyan.

Sertipiko ng Clearance [TD87(S)]

- Ang Sertipiko ng Clearance ay nagsasaad na sa oras kung kailan inilabas ang sertipiko, nasangkot man o hindi ang itinalagang sasakyan sa mga pagkakasala na binanggit sa Sertipiko, o mga utos ng hukuman, mga hindi nabayarang multa at gastos. Ang Sertipiko ay nananatiling may bisa nang hindi hihigit sa 72 oras mula sa oras ng paglabas.
- Ang Certificate of Clearance ay hindi kinakailangang dokumento para sa paglipat ng pagmamay-ari ng sasakyan. Bago gumawa ng kasunduan para sa pagkuha ng sasakyan, maaaring mag-aplay ang prospective na mamimili ng sasakyan, sa pamamagitan ng pagsusumite ng TD87(S) form, para sa Certificate of Clearance sa alinmang opisina ng paglilisensya.
- Sa oras ng paglipat ng pagmamay-ari ng sasakyan, kung ang bagong may-ari ng sasakyan ay nagtataglay ng wastong Sertipiko ng Clearance na nagpapatunay na ang sasakyan ay hindi sinasabing sangkot sa paggawa ng mga pagkakasala na nakalista doon, ang lisensya ng sasakyan na may inilipat na pagmamay-ari ay hindi pansamantalang masuspinde at ang sasakyan ay hindi napapailalim na "ikulong" ng TD , kahit na ang sasakyan ay sinasabing dati nang sangkot sa paggawa ng nasabing mga pagkakasala pagkatapos ng paglipat ng pagmamay-ari.
- Ang aplikasyon para sa Certificate of Clearance ay walang bayad. Ang mga aplikante ay maaaring mag-aplay [online](#).

Pagbebenta at Pagbili ng Sasakyan

Ang paglipat ng pagmamay-ari ng sasakyan ay nagsasangkot ng paglipat ng pagmamay-ari ng mga asset at muling pagpaparehistro ng mga sasakyan. Dapat bigyang-pansin ng mga umiiral at bagong may-ari ng sasakyan ang mga sumusunod upang mapangalagaan ang kanilang mga interes:

- Dapat tiyakin ng kasalukuyang may-ari na isumite ng bagong may-ari ang orihinal na "Notice of Transfer of Ownership of a Vehicle (Except Taxi)" sa Transport Department upang makumpleto ang paglipat ng mga pamamaraan ng pagmamay-ari ng sasakyan sa loob ng 72 oras pagkatapos mailipat ang sasakyan sa bagong may-ari. Kung hindi, ang paglipat ng pagmamay-ari ay hindi kumpleto.
- **Bago makumpleto ang paglipat ng mga pamamaraan ng pagmamay-ari ng sasakyan, dahil nakarehistro pa rin ang sasakyan sa ilalim ng pangalan ng kasalukuyang may-ari, kailangang ipagpatuloy ng kasalukuyang may-ari ang lahat ng legal na pananagutan na natamo ng sasakyang iyon. Inirerekomenda ng Transport Department (TD) ang kasalukuyang may-ari at ang bagong may-ari na bisitahin ang Licensing Office nito nang magkasama upang kumpletuhin ang mga pamamaraan para sa paglipat ng pagmamay-ari ng sasakyan.**

Mangyaring sumangguni sa [Ingles na bersyon](#) para sa pinakabagong impormasyon.